

*Bình Sơn, ngày 13 tháng 6 năm 2024*

## **LỜI KÊU GỌI**

**Ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 77 năm  
Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2024)**

**Kính gửi: Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, các tổ chức,  
cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện**

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam, trong những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội và Nhân dân trong huyện đã nhiệt tình hưởng ứng, đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, góp phần hỗ trợ động viên và chăm sóc phụng dưỡng các Bà Mẹ VNAH, Anh hùng LLVT nhân dân, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Hằng năm, có hàng chục ngôi nhà của gia đình người có công được hỗ trợ sửa chữa và xây mới; các công trình ghi công liệt sỹ được nâng cấp, tôn tạo; người có công và thân nhân được thăm hỏi, động viên, chia sẻ vào dịp lễ, tết, 27/7 và những lúc khó khăn ... Đó thực sự là tình cảm, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bình Sơn; thể hiện tấm lòng biết ơn những người đã hy sinh xương máu trong 2 cuộc trường chinh, gian khổ, thống nhất Tổ quốc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc chế độ XHCN hiện nay.

Toàn huyện có 7.439 liệt sỹ, 1.554 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hiện nay vẫn còn nhiều đối tượng có công có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, về nhà ở rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng, các cơ quan, tổ chức và các nhà hảo tâm để có thêm nguồn lực động viên với tinh thần tri ân sâu sắc.

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2024), cùng với các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn kêu gọi Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện bằng tình cảm và trách nhiệm của mình tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” tích cực ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa để chăm lo cho những người có công với nước có cuộc sống ngày một tốt hơn.

Mọi sự đóng góp đề nghị chuyển vào tài khoản Ban Quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Bình Sơn, tài khoản số **3751.0.9044469.00000** tại Kho bạc Nhà nước huyện Bình Sơn hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

huyện Bình Sơn (Cơ quan thường trực Ban Quản lý Quỹ), địa chỉ: số 404 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Với tinh thần chăm lo cho người có công là trách nhiệm và vinh dự thiêng liêng của mỗi người, mỗi tổ chức, đơn vị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tin tưởng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị các tổ chức, nhà hảo tâm và nhân dân hưởng ứng đóng góp ủng hộ về vật chất và các nguồn lực cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện.

Trân trọng!

TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN  
CHỦ TỊCH



  
Phan Đình Chí